

Số: /BC-NN

Tủa Chùa, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO**Tổng hợp ý kiến tham gia Dự thảo Quyết định ban hành
quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tủa Chùa**

Thực hiện Công văn số 91/UBND-PNV ngày 08/02/2022 của UBND huyện Tủa Chùa về việc triển khai xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP. Ngày 18/02/2022, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã ban hành Công văn số 23/CV-NN về việc xin ý kiến tham gia vào Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tủa Chùa.

Đến ngày 25/02/2022, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã nhận được văn bản tham gia góp ý của 09 cơ quan, đơn vị, trong đó có 07 cơ quan, đơn vị hoàn toàn nhất trí với nội dung trong Dự thảo gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, UBND xã Sính Phình, UBND xã Lao Xả Phình và UBND thị trấn Tủa Chùa. Có 02 cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến điều chỉnh gồm: Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tủa Chùa.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp, đồng thời tham mưu UBND huyện ban hành công văn số 200/UBND-NN ngày 16 tháng 3 năm 2022 để xin ý kiến tham gia của các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên.

Ngày 21/3/2022 Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã nhận được công văn số 531/SNN-TCCB của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, V/v tham gia ý kiến Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tủa Chùa. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã tiếp thu và chỉnh sửa Dự thảo theo quy định.

Trên đây là Báo cáo về việc tiếp thu ý kiến tham gia và hoàn thiện Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tủa Chùa./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên;
- UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Vũ Ngọc Ánh